

Thông cáo Báo chí

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2023

Siemens Healthineers và Bệnh viện thẩm mỹ EMCAS triển khai xe chụp XQuang nhũ ảnh di động giúp tiếp cận dịch vụ tầm soát ung thư vú tại Thành phố Hồ Chí Minh

Siemens Healthineers Việt Nam và Bệnh viện thẩm mỹ EMCAS với sự hỗ trợ của Lãnh sự quán CHLB Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK) và tòa nhà Deutsches Haus (Ngôi nhà Đức) đồng tổ chức tuần lễ tầm soát ung thư vú tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 05 đến ngày 11 tháng 01 năm 2023.

Một hệ thống xe chụp XQuang nhũ ảnh di động được triển khai trước khuôn viên Ngôi nhà Đức để phục vụ cho hoạt động này.

Ung thư vú là một trong những loại ung thư phổ biến ở nữ giới và là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Tại Việt Nam, theo thống kê của tổ chức GLOBOCAN, năm 2020 ghi nhận hơn 21.500 trường hợp mắc ung thư vú mới với hơn 9.000 trường hợp tử vong. Tỷ lệ mắc ung thư vú có xu hướng gia tăng và dự kiến tăng hơn 50% vào năm 2040¹. Việc phát hiện sớm và chính xác các tổn thương vú là rất quan trọng, góp phần giúp tầm soát ung thư hiệu quả. Thật không may, nhận thức trong việc tầm soát ung thư vú và khả năng tiếp cận các công nghệ tầm soát ung thư vú tại Việt Nam là chưa cao.

Với mục đích giúp nâng cao nhận thức trong việc tầm soát ung thư vú tại Việt Nam, Siemens Healthineers và Bệnh viện thẩm mỹ EMCAS, với sự hỗ trợ của Lãnh sự quán CHLB tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK) và Ngôi nhà Đức, cùng phối hợp triển khai tổ chức tuần lễ tầm soát ung thư vú miễn phí tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 05 đến ngày 11 tháng 01 năm 2023. Sự kiện này hướng đến mục tiêu thúc đẩy việc tầm soát ung thư vú định kỳ, nâng cao nhận thức về ung thư vú và đồng thời giúp tiếp cận dịch vụ tầm soát ung thư vú cho người dân tại Việt Nam. Những người tham gia sự kiện sẽ trải qua một quy trình tầm soát chính xác, đảm bảo tính bảo mật thông tin từ việc đăng ký, cho tới thăm khám và tư vấn.

Để ghi dấu cho việc bắt đầu tuần lễ tầm soát ung thư vú, một buổi họp báo đã được tổ chức vào ngày 04 tháng 01 năm 2023. Buổi họp báo có sự tham gia của TS. Josefine Wallat, Tổng lãnh

Unrestricted

Siemens Healthcare Ltd
Communications
Ms. Nguyen Thi Ngoc Yen
Ref No: PR230105

German House Building, 7th Floor,
33 Le Duan Street, District 1,
Ho Chi Minh City, Vietnam

sự CHLB Đức; Ông Fabian Martin Singer, Giám đốc Sản phẩm và Kinh doanh kiêm Quyền Giám đốc điều hành Siemens Healthineers tại Việt Nam; PGS.TS.BS Nguyễn Đình Tùng, Giám đốc chuyên môn, Bệnh viện thẩm mỹ EMCAS; BS. Phạm Xuân Khiêm, Giám đốc, Bệnh viện thẩm mỹ EMCAS; và Ông Marko Walde, Trưởng đại diện Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK).

Tại buổi họp báo, BS. Phạm Xuân Khiêm, Giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ EMCAS phát biểu: “Chúng tôi nhận thấy tỷ lệ mắc ung thư vú tại Việt Nam trong những năm gần đây đang tăng nhanh. Điều quan trọng là phải hỗ trợ người dân, đặc biệt là phụ nữ nâng cao nhận thức về căn bệnh này đồng thời giúp họ được khám, điều trị y tế phù hợp. Nhân đây tôi cũng xin cảm ơn các đối tác đã chung tay cùng Bệnh viện EMCAS triển khai tuần lễ tầm soát ung thư vú này tại Thành phố Hồ Chí Minh”

“Là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực công nghệ y tế, Siemens Healthineers nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc mang lại khả năng tiếp cận chăm sóc y tế chất lượng, phù hợp và hiệu quả cho mọi người, bất kể nơi nào. Với việc triển khai hệ thống xe chụp XQuang nhũ ảnh di động, chúng tôi hướng tới việc nâng cao nhận thức và giúp sàng lọc tầm soát ung thư vú cho người dân tại Việt Nam”, ông Fabian Martin Singer, Giám đốc Sản phẩm và Kinh doanh kiêm Quyền Giám đốc điều hành Siemens Healthineers tại Việt Nam chia sẻ.

Hệ thống xe chụp XQuang Nhũ ảnh di động triển khai tại tuần lễ tầm soát ung thư vú được trang bị hệ thống XQuang nhũ ảnh kỹ thuật số MAMMOMAT Fusion từ Siemens Healthineers, được đặt trong khuôn viên Ngôi nhà Đức từ ngày 05 tháng 01 năm 2023, dự kiến sẽ đón tiếp khoảng 400 người tham dự trong suốt thời gian sự kiện. Tiếp nối hoạt động này, Bệnh viện thẩm mỹ EMCAS dự định triển khai thêm 11 hoạt động liên quan nữa tại thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2023 với mục tiêu tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm soát ung thư vú.

Tên sản phẩm và/hoặc nhãn hàng được nhắc tới trong bài là tài sản của đơn vị sở hữu tương ứng.

Sản phẩm, dịch vụ và/hoặc tính năng được nhắc tới trong bài không được thương mại hóa rộng rãi trên toàn thế giới hay áp dụng trên tất cả các dòng sản phẩm. Tính sẵn có của chúng trong tương lai là không được đảm bảo. Vui lòng liên hệ với đại diện Siemens Healthineers sở tại để biết thêm thông tin chi tiết.

Thông cáo báo chí cùng hình ảnh có tại [đây](#)

Nguồn

¹<https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/704-viet-nam-fact-sheets.pdf>

Thông tin liên hệ

Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến

Trưởng bộ phận Tiếp thị và Truyền thông

SĐT : +84 904 591 769

Email: nguyen-thi-ngoc.yen@siemens-healthineers.com

Về Siemens Healthineers

Siemens Healthineers AG (niêm yết tại Frankfurt, Đức: SHL) tiên phong đột phá trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho mọi người, trong mọi hoàn cảnh. Là công ty công nghệ y tế hàng đầu có trụ sở đặt tại Erlangen, Đức, Siemens Healthineers, thông qua các công ty tại khu vực, giúp các đơn vị cung cấp dịch vụ y tế trên thế giới nâng cao giá trị bằng cách hỗ trợ họ trong hành trình hướng tới mở rộng y học chính xác, đổi mới quy trình chăm sóc bệnh nhân, tăng cường trải nghiệm của bệnh nhân và số hóa lĩnh vực y tế. Siemens Healthineers liên tục cải tiến danh mục sản phẩm và dịch vụ, cùng những ứng dụng kết hợp trí tuệ nhân tạo và kỹ thuật số, đóng vai trò quan trọng trong bước phát triển tiếp theo của công nghệ y học. Những ứng dụng mới này giúp tăng cường nền tảng của công ty trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, điều trị can thiệp và xét nghiệm, điều trị ung thư. Siemens Healthineers cũng cung cấp một loạt các dịch vụ và giải pháp hỗ trợ các đơn vị cung cấp dịch vụ y tế nâng cao năng lực trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiệu quả và chất lượng tốt hơn cho bệnh nhân. Trong năm tài chính 2021, kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2021, Siemens Healthineers, đã đạt được doanh số 18 tỉ Euro. Sau khi hoàn thành việc sáp nhập Hệ thống Y tế Varian, hiện nay công ty có khoảng 66.000 nhân viên trên toàn cầu. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.siemens-healthineers.com/vn